

## KSLไม่หวั่นใจ ลอยตัวน้ำตาล ดันราคาแท้จริง

**ทันหุ้น** - KSL คาดปี 2561  
แนวโน้มราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้น  
เคลื่อนไหวที่ 15-16 เซ็นต์ต่อ  
ปอนด์ → → → **อ่านหน้า 8**



KSL

(ต่อจากหน้า 1)

หวังต้นผลงานเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้างวดปี 2560-2561 ปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ 9 ล้านตัน ขึ้นนโยบายลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ สอดคล้องต้นทุนที่แท้จริงในระยะยาว

นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการบริหาร บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เปิดเผยว่าปัจจุบันราคาน้ำตาลได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ และคาดว่าปี 2561 จะเคลื่อนไหวในกรอบที่ 15-16 เซ็นต์ต่อปอนด์ เนื่องจากมีปัจจัยบวกประเทศบราซิลมีการนำอ้อยไปทำเอทานอลมากขึ้น ทำให้ความต้องการน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาราว 1-2 ล้านตัน และจะช่วยหนุนผลประกอบการงวดปี 2560-2561 (พ.ย.60-ต.ค.61) มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

### ● อ้อยเข้าหีบ 9 ล้านตัน

ทั้งนี้คาดว่างวดปี 2560-2561 จะมีปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบ ที่ 9 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่ 6.8-6.9 ล้านตัน โดยปีนี้ฤดูฝนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากธุรกิจน้ำตาลอยู่ที่ 70% ส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจเอทานอลและพลังงาน และเป็นสัดส่วนรายได้ที่มาจากต่างประเทศที่ 70-75% ทำให้บริษัทต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของค่าเงินบาทด้วย เพราะขณะนี้ค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งค่าอย่างมาก

ส่วนการที่บริษัทได้ผ่านการคัดเลือกทางเทคนิคพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ SPP Hybrid Firm จำนวน 1 โครงการ ขนาด 10 เมกะวัตต์ ขณะนี้ได้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนในเรื่องของต้นทุน และทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2560

อย่างไรก็ดีบริษัทยอมรับว่าในด้านธุรกิจพลังงานนั้นบริษัทอาจจะให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการทำพลังงานเรื่องของการเข้ามาใช้งานในบริษัท แต่บริษัทจะมีการศึกษาลงทุนธุรกิจปลายน้ำมากกว่า เพื่อเป็นการต่อยอดกับธุรกิจอย่างเอทานอล เป็นต้น ซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาและทำการวิจัยอย่างรอบคอบต่อไป

### ● ดัน BBGI เทรด SET

ขณะที่แผนการนำบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้การถือหุ้นของ KSL ที่ 40% และอีก 60% เป็น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio Based) ได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล (B100) เจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA ได้ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกอยู่ 2 ราย คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมนี้ และสามารถเข้าจดทะเบียนใน SET ช่วงไตรมาส 4/2561

สำหรับกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายจะลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ ขณะนี้ยังไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาในการบังคับใช้ที่ชัดเจน แต่ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมองว่าการลอยตัวราคาน้ำตาลจะส่งผลให้ราคาขายน้ำตาลในประเทศเกิดความสมดุลและสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงในระยะยาว

### ● เคาะเป้าเทคนิค 5.20 บ.

อย่างไรก็ดีในระยะสั้นบริษัทตั้งเป้าที่จะบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพทางการผลิต โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต และตั้งเป้าที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตอ้อยเพิ่มผลผลิตอ้อย และประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร้อ้อย เพื่อให้เกษตรกรไร้อ้อยสามารถอยู่รอดและได้ผลตอบแทนที่ดีต่อชาวไร่

ด้านนางสาวศศิมา หัตถกิจนิกร นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุถึงสัญญาณเทคนิคว่ามีสัญญาณที่ดี ดังนั้นแนะนำนักลงทุนซื้อเก็งกำไร ประเมินแนวต้านที่ 5.20 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 4.76 บาท